



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Nỗ lực tìm giải pháp để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng "hai con số"

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2025



THANH THÚY
Ngày 14/1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ tại cực Nam của tỉnh Nam Định. Với diện tích 13.950ha, bao gồm 9 đơn vị hành chính và các bãi bồi ven biển thuộc các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Trong đó, tại địa phận huyện Nghĩa Hưng gồm toàn bộ thị trấn Rạng Đông, các xã Phúc Thắng, Nghĩa Lợi, Nam Điền, một phần thị trấn Quý Nhất (trước đây là xã Nghĩa Bình) và vùng bãi bồi. Tại địa phận huyện Hải Hậu gồm toàn bộ thị trấn Thịnh Long và các xã Hải Ninh, Hải Châu, Hải Hòa.
Quyết định thành lập KKT Ninh Cơ được đưa ra với tầm nhìn chiến lược nhằm: Khai thác tối đa lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, lợi thế về vị trí trong việc kết nối kinh



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh VGP/NHẬT BẮC)
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) chủ trì Hội nghị lần thứ năm của Hội đồng với chủ đề "Tăng trưởng kinh tế hai con số - vùng ĐBSH tiên phong bước vào kỷ nguyên mới" để thảo luận 2 nội dung báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Hội đồng; công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng.
Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy đại diện tỉnh Nam Định tham dự hội nghị. Theo Hội đồng, năm 2024 tốc độ tăng trưởng GRDP vùng ĐBSH đạt 7,9% cao hơn mức bình quân chung cả nước, đứng thứ 2/6 vùng kinh tế; GRDP bình quân đầu người của vùng đạt 143,2 triệu đồng/năm,

Hội thảo khoa học góp ý sản phẩm nhiệm vụ Biên soạn Địa chí Nam Định

NGỌC ANH
Sáng 14/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý sản phẩm nhiệm vụ Biên soạn Địa chí Nam Định. Dự hội thảo có đồng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Trưởng Chính trị Trường Chinh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội); các chuyên gia, nhà khoa học.
Đề tài "Biên soạn Địa chí Nam Định" do Sở KH và CN là cơ quan quản lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì thực hiện, được biên soạn theo quy chuẩn

thủ, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong KKT. Xây dựng và phát triển thành KKT ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, là trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh Nam Định với cơ sở hạ tầng đồng bộ, có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; trung tâm kinh tế biển phát triển có chức năng hỗ trợ, bổ sung qua lại với các KKT ven biển khác, tạo động lực phát triển cho vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Tạo việc làm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người dân.
(Xem tiếp trang 2)

Nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Nam Định

XUÂN THU
Chiều 14/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thành phố Nam Định (Ban Chỉ đạo 138 thành phố) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTO năm 2024; phát động phong trào năm 2025.
Năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO theo hướng toàn diện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTO được đẩy mạnh. Phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, phường, xã tiếp tục thực hiện sáng tạo bằng nhiều giải pháp. Công tác phối hợp giữa Công an với Quân sự, MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngày càng hiệu quả.
(Xem tiếp trang 2)

Thúc đẩy phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc"

Bài và ảnh: MINH THUẬN
Phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" được quan tâm nhân rộng trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua góp phần đặc biệt vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.
Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn là đơn vị tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định về triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc". Theo chia sẻ của cô Hiệu trưởng Vũ Thị Hương, "Trường học hạnh phúc" là khi tất cả các thành viên trong môi trường giáo dục ấy được thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Với mục tiêu "Thầy, cô thay đổi - Học sinh thay đổi - Phụ huynh thay đổi - Xã hội thay đổi - Cùng nhau thay đổi vì Trường học hạnh phúc", nhiều năm học qua, trường đã luôn duy trì và phát huy tốt vai trò của nhà trường trong việc hình thành các giá trị cốt lõi yêu thương, an toàn và tôn trọng - 3 tiêu chí quan trọng để xây dựng nên một trường học hạnh phúc. Với mục tiêu trên, nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn để cải tạo cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thân thiện, luôn sử dụng hiệu quả các biện pháp giáo dục tích cực, nhân văn nhằm phát huy sự sáng tạo, say mê học tập, rèn luyện của học sinh. Nhà trường luôn đảm bảo mọi điều kiện tối thiểu, đáp ứng yêu cầu
(Xem tiếp trang 3)



Một tiết học Tự nhiên và Xã hội của cô và trò Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn (thành phố Nam Định).

Ra mắt các mô hình Dân vận khéo ở huyện Ý Yên

VĂN TRỌNG
Chiều 14/1, Ban Dân vận Huyện ủy Ý Yên phối hợp với Công an huyện và xã Yên Thắng tổ chức Lễ ra mắt thực hiện mô hình Dân vận khéo "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" và "Công an xã tận tụy, gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ".
Mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" và "Công an xã tận tụy, gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ" xã Yên Thắng được thực hiện dựa trên 5 tiêu chí gồm: Chính quyền hoạt động công khai, minh bạch; chính quyền thân thiện, trách nhiệm; đội ngũ cán bộ, công

TIN THẾ GIỚI

Thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt mức cao kỷ lục năm 2024

Theo số liệu mới nhất được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 13/1, quan hệ thương mại song

TIN TRONG NƯỚC

HẢI DƯƠNG Sản lượng rau màu vụ đông dự kiến tăng trên 11.300 tấn

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến ngày 13/1, Hải

TIN TRONG NƯỚC

HẢI DƯƠNG Sản lượng rau màu vụ đông dự kiến tăng trên 11.300 tấn

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến ngày 13/1, Hải

Dương đã gieo trồng khoảng 22.650ha cây rau màu vụ đông, vượt 5,34% kế hoạch (21.500ha), tăng 260ha so với vụ đông năm ngoái. Toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 15.100ha rau màu vụ đông (chiếm khoảng 66,7% tổng diện tích gieo trồng).

Theo đánh giá sơ bộ, vụ đông năm nay, thời tiết cơ bản tốt, khô hanh (Xem tiếp trang 3)

Sở Công Thương bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính

Năm 2024, Sở Công Thương đã triển khai hàng loạt giải pháp cải cách hành chính (CCHC) hiệu quả, khẳng định nỗ lực bứt phá trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ công hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chuyển đổi số làm đòn bẩy

Để đáp ứng yêu cầu chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. 100% văn bản đi được chuyển qua hệ thống báo đi các đơn vị có liên kết liên thông; 100% văn bản đến đều được giải quyết trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian, nhân lực trong việc xử lý thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường tính minh bạch, giảm thiểu tình trạng sai sót trong việc xử lý. Sở cũng triển khai hệ thống ISO 9001:2015 để duy trì và nâng cao chất lượng công tác hành chính. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai hiệu quả, kết nối tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để mọi thông tin, dữ liệu được trao đổi thông suốt. Sở đã số hóa toàn bộ TTHC và chuyển sang hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến; 100% hồ sơ có trả kết quả được ký số và gửi điện tử đến các cơ quan liên quan. Sở cũng đã triển khai thanh toán trực tuyến đối với 100% hồ sơ có phát sinh phí, lệ phí; trong đó đã tích hợp các mô hình như tài khoản định danh điện tử, QR code cho giải quyết TTHC, tạo thuận lợi trong giao dịch. Trong năm 2024, Sở đã triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, trong đó chú trọng đến việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một nền kinh tế số. Cùng với đó thực hiện 2 mô hình điểm thuộc Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội và Nhóm tiện ích phục vụ công dân số, đóng góp vào việc xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số tại địa phương.

Trong năm 2024 Sở đã tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Điều này không chỉ giúp giảm bớt sự chồng chéo mà còn nâng cao tính minh

bạch trong quản lý hành chính. Cụ thể, đã đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ trong 3 TTHC quan trọng liên quan đến cấp phép và thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp; đề xuất góp 1 TTHC về kiểm tra năng lực sản xuất hàng may mặc, giúp đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu; các đề xuất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2528/QĐ-UBND ngày 18/11/2024. Sở trình UBND tỉnh ban hành 10 quyết định công bố TTHC mới, sửa đổi trong các lĩnh vực như: Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, xúc tiến thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụm công nghiệp, nghề thủ công mỹ nghệ, tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư và điện lực. Tất cả TTHC được cập nhật nhanh chóng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Trang tin điện tử của Sở Công Thương và tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Tính đến tháng 12/2024, Sở đã đăng tải trên 400 bài viết về các quy định pháp luật mới trên Trang tin điện tử của Sở giúp doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận, nắm bắt kịp thời.

Sở chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong thực thi công vụ của các phòng, ban; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện các biện pháp phòng

ngừa xung đột lợi ích thông qua các chương trình kiểm tra và chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định. Sở đã bố trí đội ngũ cán bộ thường trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh để hỗ trợ trực tiếp và kịp thời mọi thắc mắc của người dân và doanh nghiệp. Những đổi mới toàn diện trong tổ chức và nhân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, giảm thiểu các hành vi sách nhiễu, đảm bảo công bằng và minh bạch trong công tác giải quyết TTHC đã giúp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Đến tháng 12/2024, gần 38 nghìn hồ sơ đã được tiếp nhận, trong đó hơn 37.700 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%. Không có phản ánh, khiếu nại nào từ người dân và doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC, minh chứng cho sự cải thiện rõ rệt trong công tác phục vụ.

Hướng đến

nền hành chính hiện đại

Theo đồng chí Vũ Thị Kim, Giám đốc Sở Công Thương: "Bước sang năm 2025, Sở Công Thương tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả CCHC, với trọng tâm là chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý". Các kế hoạch bao gồm: Nâng cấp hạ tầng công nghệ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và số hóa toàn bộ hồ sơ. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục

vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định, Chỉ số Quản trị hành chính công, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số CCHC cấp tỉnh. Ưu tiên nâng cấp hệ thống máy chủ, máy tính, đường truyền kết nối internet tốc độ cao, kết nối mạng WAN; tăng cường đầu tư theo hướng tập trung, thống nhất ưu tiên các tiêu chí về xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung dữ liệu của UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương. Nâng cấp, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm ứng dụng của tỉnh và các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, báo cáo điện tử, chữ ký số giữa các cơ quan hành chính Nhà nước. Ứng dụng có hiệu quả hệ thống báo cáo cấp tỉnh trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nam Định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử, hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định; đẩy mạnh hậu kiểm, từ đó, tạo điều kiện để triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời, Sở sẽ đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ, chú trọng phát triển dữ liệu về dân cư và định danh điện tử, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả, Sở Công Thương sẽ phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; trong đó, Giám đốc sở, lãnh đạo sở làm trung tâm, trưởng các đơn vị là người kế tiếp, từ đó lan tỏa đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, Sở Công Thương quyết tâm góp phần cùng tỉnh xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, đưa Nam Định trở thành điểm sáng trong cải cách và phát triển bền vững.



Người dân làm thủ tục hành chính lĩnh vực công thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Nỗ lực tìm giải pháp để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng "hai con số"

(Tiếp theo trang 1)

Hội nghị đánh giá, năm 2024, kinh tế - xã hội của vùng ĐBSH tiếp tục phát triển mạnh mẽ, luôn đi đầu trong thực hiện các đột phá chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng trưởng kinh tế vượt mức bình quân chung cả nước và vượt vùng Đông Nam Bộ; tiếp tục dẫn đầu về thu ngân sách Nhà nước, xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng chưa thực sự bảo đảm tính bền vững; bố trí phát triển, tổ chức không gian, liên kết vùng, liên kết ngành còn yếu; kết cấu hạ tầng giao thông mặc dù có nhiều cải thiện nhưng chưa đồng bộ; khoa học công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của các địa phương trong vùng ĐBSH thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành tựu chung của đất nước. Chỉ rõ nhiệm vụ của năm 2025 có tính chất nền tảng, tạo đà, tạo khí thế, động lực để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giữa mạnh, văn minh, hùng cường thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong vùng thực hiện 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Trong đó, khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01, 02 năm 2025 của Chính phủ; tập trung tháo gỡ thế chệ; hoàn chỉnh, đi vào vận hành bộ máy tổ chức mới; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình, hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; xây dựng cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển; tích cực, chủ

động, hiệu quả phát triển kết nối kinh tế vùng, nhất là kết nối giao thông, với việc thúc đẩy các dự án giao thông hiện có và triển khai các dự án mới, đặc biệt là xây dựng, triển khai các dự án chống ô nhiễm không khí, khắc phục ách tắc giao thông, làm sống lại các dòng sông "chết"...

Đối với Hội đồng điều phối vùng ĐBSH, Thủ tướng yêu cầu từng thành viên, các bộ, cơ quan, địa phương trong vùng tiếp tục tích cực, chủ động hơn nữa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả các hoạt động điều phối vùng, nâng cao vai trò điều phối, liên kết của Hội đồng điều phối vùng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh, thành phố, khắc phục các điểm nghẽn phát triển.

"Các thành viên Hội đồng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung quản trịệt tinh thần, phương hướng, nhiệm vụ thống nhất tại Hội nghị lần này, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, để vùng ĐBSH ngày càng khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, đóng góp trong sự phát triển của đất nước và sẵn sàng tiên phong bước vào kỷ nguyên mới", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện các tư tưởng chỉ đạo chính: "Nguồn lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân"; "Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dù điểm việc đó"; "Coi trọng thời gian, phát huy trí tuệ, quyết liệt, quyết đoán, đúng thời điểm, trọng điểm", "phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm", "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ cần làm, không cần lời", "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện; đã thực hiện là có hiệu quả thực tế".

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ

(Tiếp theo trang 1)

Việc phát triển KKT Ninh Cơ được chia thành 3 giai đoạn với lộ trình rõ ràng. Giai đoạn I (từ năm 2024 đến năm 2026): Hoàn thiện quy hoạch xây dựng và triển khai đầu tư các công trình quan trọng. Giai đoạn II (từ năm 2026 đến năm 2030): Đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt tập trung vào công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Giai đoạn III (sau năm 2030): Phát triển toàn diện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Để tổ chức xây dựng, phát triển KKT Ninh Cơ theo mục tiêu, lộ trình, kế hoạch đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nam Định: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình liên quan đến Đề án thành lập KKT Ninh Cơ; tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển KKT Ninh Cơ. Chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất trong KKT Ninh Cơ phù hợp với 6 chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Nam Định tại các Quyết định: số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022, số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 và các Quyết định điều chỉnh (nếu có). Đảm bảo tính khả thi của phương án huy động vốn và phân kỳ đầu tư; xây dựng danh mục kết nối trong và ngoài KKT Ninh Cơ. Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của KKT Ninh Cơ theo hướng phát triển bền vững thông qua giải quyết vấn đề an sinh xã hội, chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu. Cụ thể hóa các giải pháp, chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong quy hoạch an bố trí không gian phát triển của KKT; thực hiện cam kết trong rừng thay thế, đảm bảo tính đa dạng và hệ sinh thái rừng ngập mặn; giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng, xả thải vào môi trường trong KKT Ninh Cơ theo quy

định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường biển. Tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng KKT Ninh Cơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, đảm bảo kế thừa các quy hoạch đang triển khai thực hiện; bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị; không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa và hoạt động tôn giáo của người dân. Thu hút đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng các khu chức năng, các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu tái định cư và nhà ở xã hội theo quy hoạch chung xây dựng KKT Ninh Cơ được phê duyệt; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư hình thành cụm liên kết ngành, các ngành sản xuất có quy mô lớn; đảm bảo nguồn nhân lực và điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KKT Ninh Cơ, tạo sự liên kết vùng, liên kết các KKT trong khu vực ĐBSH, vùng duyên hải Bắc Bộ. Thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh trong KKT Ninh Cơ.

KKT Ninh Cơ sở hữu vị trí địa lý chiến lược với các lợi thế vượt trội; không chỉ kết nối thuận lợi với các địa bàn kinh tế lớn trong vùng ĐBSH và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ mà còn là cầu nối liên kết giữa các KKT ven biển trọng điểm khác. Việc thành lập KKT Ninh Cơ sẽ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nhân lực dồi dào, phát triển các ngành kinh tế biển đa ngành, đa chức năng với các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị, cảng biển và du lịch sinh thái. Việc thành lập KKT Ninh Cơ không chỉ thể hiện quyết tâm của Chính phủ và tỉnh Nam Định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển mới của tỉnh Nam Định mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế vùng ĐBSH và cả nước. Với vị trí chiến lược, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của các nhà đầu tư lớn, KKT Ninh Cơ hứa hẹn là biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển vượt bậc của khu vực ven biển phía Bắc.

Nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Nam Định

(Tiếp theo trang 1)

Công an tỉnh ghi nhận hiệu quả và thông báo nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Từ sự giúp sức của quần chúng nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tội phạm về hình sự được kiểm chế; xảy ra 84 vụ, giảm 12 vụ bằng 12,5% so với năm 2023; không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, gây bức xúc dư luận.

Năm 2025, thành phố Nam Định tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Trong

tâm là thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới". Đồng thời tiếp tục lựa chọn Công an phường xây dựng kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) từ lâu đã được coi là xương sống của kinh tế nông thôn, nhưng hiện nay lĩnh vực kinh tế này đang đối mặt với nhiều khó khăn khi tiếp cận vốn tín dụng. Để giải quyết bài toán này, cần sự phối hợp đồng bộ từ các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 537 HTX và Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); trong đó 514 HTX đang hoạt động với tổng số 376.764 thành viên, 7.650 người lao động làm việc thường xuyên trong HTX. Tổng vốn điều lệ các HTX đạt hơn 595 tỷ đồng; tổng vốn hoạt động ước đạt 3.472 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản ước đạt 2.077 tỷ đồng; tổng doanh thu ước đạt 3,9 tỷ đồng/năm nhưng lợi nhuận bình quân mỗi chỉ đạt khoảng 190 triệu đồng/HTX. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 42 QTDND (trong đó 22 Quỹ hoạt động trên 1 địa bàn, 20 Quỹ hoạt động liên địa bàn). Đến hết năm 2024, các QTDND có trên 44 nghìn thành viên với tổng vốn hoạt động hơn 5.500 tỷ đồng, tăng trên 0,58% so với đầu năm, dư nợ cho thành viên vay đạt hơn 4.100 tỷ đồng. Hoạt động của các QTDND cơ bản đều đảm bảo an toàn, hiệu quả, ngày càng khẳng định vai trò thiết chế tài chính quan trọng, hiệu quả ở nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an ninh nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với nguồn vốn vay từ QTDND, các HTX còn được hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Năm 2024, Liên minh

Gỡ "nút thắt" trong tiếp cận vốn tín dụng kinh tế tập thể

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

HTX tỉnh đã cho vay quy vớng đồng 12 dự án với tổng số vốn 2,6 tỷ đồng, đã phần nào giúp các HTX, thành viên các HTX có nguồn lực phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho thành viên, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn của các HTX. Bên cạnh đó, tại tỉnh chưa thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX như hiện theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ do một số vướng mắc trong bố trí nhân lực quản lý, điều hành; nguồn ngân sách khó khăn chưa bố trí đủ vốn điều lệ. Từ năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã thành lập nhóm Zalo thành viên thường xuyên truyền truyền trên nhóm, tạo diễn đàn trên nhóm tương tác giữa các thành viên đã vay được vốn và thành viên có nhu cầu vay, tuyên truyền trong tất cả các lớp tập huấn, cử 1 cán bộ có kỹ năng xây dựng dự án, chuyên xây dựng, đơn đốc theo dõi dự án và hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho các HTX. Mặt khác, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đẩy mạnh quan hệ phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam nắm bắt nhu cầu để giới thiệu, trình Ủy Trung ương cho vay đầu tư trung hạn theo quy định. Đến nay, đã có 19 HTX tham gia xây dựng dự án được thẩm định và được vay hơn 175,5

tỷ đồng; trong quá trình vay chưa phát sinh chậm trả gốc và lãi hay nợ xấu.

Khó khăn lớn nhất của các HTX trong việc tiếp cận vốn vay là thiếu tài sản để thế chấp cho các khoản vay. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 255 HTX được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên phần lớn các HTX được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức giao đất, thuê đất, không thực hiện đầy đủ thủ tục tiếp sử dụng đất. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, HTX thuộc trường hợp phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng đến nay, đa số các HTX đều chưa thực hiện việc đăng ký biến động chuyển hình thức sử dụng đất. Do vậy, các HTX khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thông qua tài sản đảm bảo. Xã viên góp vốn nhưng tự quản theo dõi dự án và hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho các HTX. Mặt khác, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam nắm bắt nhu cầu để giới thiệu, trình Ủy Trung ương cho vay đầu tư trung hạn theo quy định. Đến nay, đã có 19 HTX tham gia xây dựng dự án được thẩm định và được vay hơn 175,5

thụ do chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm, phụ thuộc vào thương lái với hợp đồng không ổn định. Công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch còn lạc hậu, giảm giá trị sản phẩm. Để hỗ trợ các HTX tiếp cận vốn tín dụng nhanh tiện, đảm bảo đầy đủ các cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Liên minh HTX, các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp hoạt động của HTX để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; tiếp tục rà soát, nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng đặc thù như xét cho vay tín chấp hoặc thế chấp bằng tài sản

hình thành trong tương lai khi HTX có dự án sản xuất, kinh doanh mang tính khả thi, hiệu quả. Tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng nhằm đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lý hồ sơ; tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng. Tích cực phối hợp các sở, ngành, hiệp hội ngành hàng, liên minh HTX tại các địa phương nắm bắt thông tin về nhu cầu vay vốn, các HTX nông nghiệp hiệu quả để tiếp cận, phối hợp hỗ trợ các HTX hoàn thiện thủ tục, hồ sơ vay vốn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.



Đóng gói nguyên liệu làm thực phẩm rau củ tại Hợp tác xã Khang Tường, xã Giao An (Giao Thủy).

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Bài và ảnh: NGOC LINH

Xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nam Trực tích cực huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, chung tay cùng doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Chị Đặng Thị Lựu là công nhân Công ty TNHH Yamani Dynasty. Nhiều năm qua, ngoài mức lương, thưởng, phụ cấp với thu nhập hơn 12 triệu đồng/tháng, chị luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt năm nay, chị Lựu được tham dự "Bữa cơm Công đoàn" do LĐLĐ huyện Nam Trực, Công đoàn cơ sở (CĐCS) và Công ty TNHH Yamani Dynasty phối hợp tổ chức, chị phấn khởi cho biết: "Mặc dù ngày nào chúng tôi cũng ăn cơm tại doanh nghiệp, nhưng khi tham dự "Bữa cơm Công đoàn" có cả Ban lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn cùng tham gia, CNLĐ chúng tôi rất vui". Bữa cơm là tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo ra sự đoàn kết, gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động".

LĐLĐ huyện Nam Trực hiện quản lý trực tiếp 135 CĐCS với hơn 10.500 đoàn viên Công đoàn. Để tích cực chăm lo cho người lao động, trong năm 2024 LĐLĐ huyện chỉ đạo các tổ chức CĐCS tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; kiểm tra, rà soát hợp đồng lao động đã hết thời hạn hoặc sắp hết thời hạn tổ chức tư vấn cho người lao động nắm được nghĩa vụ, quyền hạn và lợi ích khi ký kết hợp đồng lao động mới. Trong năm, có 4 doanh nghiệp đã tổ chức ký mới thỏa ước lao động tập thể cho người lao động. Chủ trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đã có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 92% doanh nghiệp tổ chức

hội nghị người lao động; 100% CĐCS khối trường học tổ chức hội nghị cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động năm học 2024-2025. Toàn huyện đã thành lập mới 6 CĐCS và kết nạp mới hơn 1.100 đoàn viên vượt kế hoạch đề ra trong năm. Hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động, hầu hết các tổ chức CĐCS đều tổ chức ít nhất một hoạt động dành cho người lao động. LĐLĐ huyện đã tổ chức tặng 80 suất quà (trong đó LĐLĐ tỉnh tặng 30 suất), trị giá 500 nghìn đồng/suất cho CNLĐ ở hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và khen thưởng cho 50 CNLĐ có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) nhiều CĐCS tham mưu, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", 100% người lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức đều tham gia, mỗi suất cơm được hỗ trợ có giá trị từ 65 nghìn đồng trở lên.

Điểm nổi bật trong công tác bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động của LĐLĐ huyện trong năm 2024 là đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, hợp đồng lao động và

thực hiện thỏa ước lao động tập thể... LĐLĐ huyện đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, dân chủ ở cơ sở tại 6 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH: Việt Pan Pacific Nam Định, May Thuận Thành, Giấy Hoa Thái, Hoàng Việt, Yamani Dynasty và Công ty Cổ phần May thời Việt Phát không phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định pháp luật ở các lĩnh vực được kiểm tra. Tổ chức giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại 8 doanh nghiệp, trong đó đã yêu cầu kiểm định 14 máy công nghiệp tại 3 doanh nghiệp. Kết quả, các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm định máy và đều đảm bảo quy định an toàn.

Để tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, vào các ngày lễ, tết, LĐLĐ huyện khuyến khích 100% tổ chức CĐCS tổ chức nhiều hoạt động, chương trình hướng về người lao động, như tổ chức cho khoảng 200 người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia chợ Tết trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/người. 6 CĐCS có đồng CNLĐ tổ chức Tết sum vầy, tổ chức tiệc tất niên và trao gần 1.000 suất quà của các cấp Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh

khó khăn và CNLĐ xuất sắc. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, 100% CĐCS tham mưu, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng quà cho CNLĐ, hầu hết các doanh nghiệp đều thường Tết cho người lao động bằng 1 tháng lương cơ bản, khoảng 5 triệu đồng/người. 100% CĐCS đều tặng quà cho CNLĐ ở hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức CĐCS còn tích cực phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ. Nhiều doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt chuyên đề dành cho nữ CNLĐ nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) mời các chuyên gia nói chuyện về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc con cái, nuôi con khỏe, dạy con ngoan...

Không chỉ làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn huyện Nam Trực còn tích cực phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất... Năm 2024 toàn huyện đã có tổng số 255 sáng kiến đạt cấp cơ sở, 62 sáng kiến dự thi cấp tỉnh, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh và chuyên môn, đã nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, mang lại giá trị lớn cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Nhờ làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn huyện Nam Trực đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định. Thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tích cực phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất chung tay cùng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của huyện.



Công đoàn Công ty TNHH Kinh Bắc Thành Nam phối hợp tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cảm ơn người lao động.

Với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện cho hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc Hội Phụ nữ các huyện, thành phố rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt là các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ để lên chương án giúp đỡ phù hợp như: cho vay vốn không lấy lãi hoặc lãi suất ưu đãi; giới thiệu tham

huy động được số tiền trên 545 tỷ đồng, hỗ trợ 106.458 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế. Cùng với đó, các cấp Hội còn vận động chi em chung tay giúp nhau ngày công, cây, con giống; hỗ trợ thành lập các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết... Năm 2024, các cấp Hội đã phối hợp thành lập 1 HTX do phụ nữ tham gia quản lý; Tổ liên kết côi và thu mua côi xuất khẩu. Hỗ trợ, nâng cao năng lực phát triển kinh tế tập thể, HTX cho 300 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ để lên chương án giúp đỡ phù hợp như: cho vay vốn không lấy lãi hoặc lãi suất ưu đãi; giới thiệu tham

đó lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với bản thân và điều kiện gia đình. Trong năm, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố đã nắm bắt nhu cầu thị trường lao động, tuyên truyền, tư vấn học nghề, liên kết dạy nghề mới, nghề truyền thống, nghề phi nông nghiệp, xây dựng mô hình giải quyết việc làm tại chỗ sau học nghề; tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động gắn với Phiên chợ xanh - Không dùng tiền mặt tại huyện Xuân Trường, thu hút 295 lao động nữ nông thôn tham gia. Cùng với đó, thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", Hội LHPN tỉnh phát động các cuộc thi: "Phụ nữ Nam Định khởi nghiệp sáng tạo và

Quan tâm chăm lo cho phụ nữ nghèo

Bài và ảnh: HOA QUYÊN

gia các lớp học nghề; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; thăm hỏi, động viên lực ốm đau, hoạn nạn... Năm 2024, các cấp Hội đã hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Trong đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 213 triệu đồng; ủng hộ chương trình "Ngày vì người nghèo" trên 255 triệu đồng; tặng quà Tết cho phụ nữ nghèo trên 3 tỷ đồng; phối hợp với MTTQ và các nhà hảo tâm trao tặng 24 nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3 Yagi 1.320 suất cơm và 1.041 suất quà. Quan tâm đến con em phụ nữ nghèo, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng trở lên ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm tình thương" và Quỹ "Học bổng Hoàng Ngân". Nhân dịp đầu năm học mới 2024-2025, các cấp Hội trao 1.333 suất học bổng Hoàng Ngân, trị giá 736 triệu đồng cho con cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, con nạn nhân chất độc da cam đạt thành tích cao trong học tập.



Hội viên phụ nữ huyện Nghĩa Hưng mạnh dạn khởi nghiệp bằng các sản phẩm nông nghiệp sạch phát triển kinh tế gia đình.

(Xuân Trường); tổ liên kết trồng hoa xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định), tổ liên kết trồng hoa, cây cảnh xã Nam Điền (Nam Trực). Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ Hải Hậu, thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch phương án sản xuất, kinh doanh của các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, TYM... từng bước đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của phụ nữ nghèo và cận nghèo. Hiện các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đang quản lý điều hành trên 3,3 nghìn tỷ đồng cho 91.194 hộ vay vốn để phát triển kinh tế. Để giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên luôn được quan tâm. Theo đó, hoạt động dạy nghề luôn hướng về cơ sở, hướng tới nhiều đối tượng phụ nữ khác nhau gồm: lao động nông thôn, lao động thực tiễn hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trong đó có nhiều lớp dạy nghề miễn phí, tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp, từ

chuyển đổi xanh", "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành Nam năm 2024", thu hút 40 dự án tham gia. Trong đó, dự án HTX được liệu sinh thái Ngọc Trai (huyện Hải Hậu) đạt Giải Khuyến khích trong Cuộc thi cấp vùng khu vực miền Bắc do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; tổ chức các hoạt động: "Ngày Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2024; trao thưởng 20 phụ nữ khởi nghiệp có ý tưởng, dự án tiêu biểu; trưng bày 24 gian hàng của thành viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh và Hội LHPN 9 huyện, thành phố; tổ chức diễn đàn "Sức mạnh của sự cân bằng với nữ doanh nhân"; duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả như: VAC, trồng cây dược liệu, phát triển các ngành nghề truyền thống; đan cơi, đan bèo tay, mô hình du lịch học đồng... Qua đó, nhiều phụ nữ nghèo đã được giúp đỡ kịp thời, có động lực, nguồn lực làm kinh tế.

Hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất cũng được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh. Các cấp Hội đã tăng cường ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, TYM... từng bước đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của phụ nữ nghèo và cận nghèo. Hiện các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đang quản lý điều hành trên 3,3 nghìn tỷ đồng cho 91.194 hộ vay vốn để phát triển kinh tế. Để giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên luôn được quan tâm. Theo đó, hoạt động dạy nghề luôn hướng về cơ sở, hướng tới nhiều đối tượng phụ nữ khác nhau gồm: lao động nông thôn, lao động thực tiễn hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trong đó có nhiều lớp dạy nghề miễn phí, tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp, từ

chuyển đổi xanh", "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành Nam năm 2024", thu hút 40 dự án tham gia. Trong đó, dự án HTX được liệu sinh thái Ngọc Trai (huyện Hải Hậu) đạt Giải Khuyến khích trong Cuộc thi cấp vùng khu vực miền Bắc do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; tổ chức các hoạt động: "Ngày Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2024; trao thưởng 20 phụ nữ khởi nghiệp có ý tưởng, dự án tiêu biểu; trưng bày 24 gian hàng của thành viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh và Hội LHPN 9 huyện, thành phố; tổ chức diễn đàn "Sức mạnh của sự cân bằng với nữ doanh nhân"; duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả như: VAC, trồng cây dược liệu, phát triển các ngành nghề truyền thống; đan cơi, đan bèo tay, mô hình du lịch học đồng... Qua đó, nhiều phụ nữ nghèo đã được giúp đỡ kịp thời, có động lực, nguồn lực làm kinh tế.

Với những hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ nghèo, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã kịp thời góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ các hoạt động trợ giúp của các cấp Hội Phụ nữ, hàng năm có từ 500-700 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Từ đó, tạo niềm tin, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội.

(Tiếp theo trang 1)

nên thuận lợi cho gieo trồng và mở rộng diện tích các giống cây chủ lực, tập trung, hàng hóa quy mô lớn, có thị trường tiêu thụ ổn định, giá trị kinh tế cao như hành, tỏi, cà rốt, cải bắp, súp lơ... Năng suất các loại cây rau màu đã cho thu hoạch cao hơn 10-25% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù sản lượng lớn nhưng vẫn tiêu thụ thuận lợi không làm ảnh hưởng nhiều đến giá bán.

Giá bán các loại rau đầu vụ khá cao, dao động từ 10-14 nghìn đồng/kg cải bắp, 7.000-8.000 đồng/củ súp lơ, 7.000-9.000 đồng/cây súp lơ... Nông dân thu lãi từ 5-10 triệu đồng/sào. Thời điểm hiện tại, giá các loại rau này giảm nhưng nông dân vẫn có lãi. Các cây trồng khác như khoai tây, ngô, nhóm rau ăn lá... cũng đảm bảo năng suất, giá bán tương đương cùng kỳ năm ngoái. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 7.550ha rau màu đã, đang và chưa cho thu hoạch, chủ yếu là cà

TIN TRONG NƯỚC

rốt, hành tỏi, khoai tây và nhóm cải bắp, súp lơ.

Dự kiến tổng sản lượng rau màu vụ đông năm 2024-2025 ở Hải Dương dự kiến đạt khoảng 504.800 tấn, tăng 11.364 tấn so với vụ đông năm 2023-2024.

NINH THUẬN Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đạt mốc 1 triệu tấn hàng thông quan qua cảng

Tại Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná, thôn Thương Diêm 2, xã Thương Diêm 2, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Trung Nam vừa tổ chức lễ công bố sự kiện đón nhận đạt 1 triệu tấn hàng hóa đầu tiên thông quan qua cảng này. Sự kiện này, góp phần đưa Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná trở thành điểm trung

chuyển hàng hóa quan trọng trong khu vực duyên hải miền Trung và giải tỏa áp lực cho các cảng biển miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Trung Nam đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 5.600 tỷ đồng trên tổng diện tích quy hoạch là 85,52ha, gồm: 2 bến cảng tiếp nhận hàng tổng hợp, hàng container, hàng rời trọng tải đến 100 nghìn DWT. Một phần cảng thuộc giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động từ quý II/2022, hiện nhà đầu tư vừa vận hành vừa tổ chức thi công hoàn thiện bến cảng giai đoạn 2 (bến cảng 1B), để nâng tải trọng phục vụ các loại hàng siêu trường, siêu trọng cạp và xuất cảng. Theo thống kê của nhà đầu tư, với thể mạnh là cảng đón tàu có trọng tải lớn với sản lượng hàng hóa nhiều, trong năm 2024, cảng đã đón nhận gần 850 nghìn tấn hàng hóa, tăng gấp 4 lần so với năm 2023.

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao các hoạt động, qua đó lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn tâm tư tình cảm của từng giáo viên, tạo điều kiện phù hợp cho giáo viên phát triển và thể hiện hết khả năng của mình. "Lớp học hạnh phúc" luôn là mục tiêu được các thầy cô đề ra. Ngoài việc truyền thụ kiến thức cho học sinh thì việc quan tâm tới tâm tư nguyện vọng của từng em đều được các thầy cô lắng nghe, chia sẻ trong từng tình huống để các em luôn có những trải nghiệm tốt nhất có thể trong học tập và sinh hoạt hàng ngày tại trường. Học sinh đến trường được cảm nhận "mỗi ngày vui" của mình khi được thầy cô yêu thương, gần gũi và quan tâm. Từ đó các em mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ mong muốn và thể hiện cảm xúc, tham gia tích cực mọi hoạt động giáo dục của nhà trường, phát huy sự sáng tạo, say mê học tập, rèn luyện và tự tin trong giao tiếp với thầy cô cùng các bạn. Thông qua các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, nhà trường tạo dựng được mối quan hệ mật thiết với phụ huynh trong việc kết hợp giáo dục học sinh. Mọi hoạt động được tổ chức đều thu hút được sự tham gia của cha mẹ với tâm thế hướng ứng tích cực, nhiệt huyết như: Hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng, bày cỗ trung thu, bóng đá, kéo co, các trò chơi dân gian, gian hàng nhân ái... Các loại hình đều có sự gắn kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, tạo cho các em một "sân chơi hạnh phúc" vô cùng phong phú, ý nghĩa và ngập tràn yêu thương.

Thúc đẩy phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc"

Phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" lấy cảm hứng từ mô hình "Happy School" của UNESCO, đã và đang được các nhà trường trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện; trong đó, yếu tố cốt lõi là để tạo ra những mối quan hệ tích cực ở mọi cấp độ, giữa học sinh với học sinh, với giáo viên, với phụ huynh; giữa giáo viên và phụ huynh trên cơ sở 3 mục tiêu và tiêu chí cụ thể nhằm làm tỏa những giá trị: Yêu thương, An toàn và Tôn trọng; trong đó, giá trị và mục tiêu hướng đến của việc xây dựng "Trường học hạnh phúc" là xây dựng trường học không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và học sinh; là nơi thầy, cô và học sinh được tiếp nhận tri thức, sẻ chia, cảm thông và yêu thương nhau. Đồng thời, tạo cơ hội cho nhà giáo đổi mới, thực hiện phương pháp giáo dục và ứng xử các tình huống sự phạm quy phạm đạo đức các quy định về đạo đức nhà giáo và giáo dục học sinh đạt hiệu quả.

Xây dựng trường học hạnh phúc, các trường học đã có nền tảng thuận lợi từ phong trào xây

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Quá trình thực hiện, các nhà trường đã tiến hành cải tạo cảnh quan: làm bồn hoa, trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát; củng cố thu vệ sinh nhà trường đảm bảo chất lượng, có nhiều đầu sách; sửa chữa bàn, ghế, tủ cho tất cả các lớp học, phòng học chức năng; trang bị thêm nhiều thiết bị khác phục vụ giảng dạy, học tập; các lớp học được giáo viên và học sinh trang trí tạo không gian xanh mát, an toàn, thân thiện... Nhờ đó đã tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn đối với học sinh, giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè.

Đặc biệt, từ nền tảng cơ sở vật chất, các nhà trường tổ chức hiện đại học gắn liền với trải nghiệm và rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua các tiết học ngoài không gian lớp học, trải nghiệm sáng tạo ở vườn trường, sân trường, tiêu biểu như một số trường: Tiểu học Nam Tiến, THCS Diên Xá (Nam Trực); Tiểu học Hải Anh (Hải Hậu), Tiểu học Rạng Đông (Nghĩa Hưng)... Các trường tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường thân

thiện, gắn gũi giữa học sinh và giáo viên, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Các môn học được xây dựng thành bài học thú vị qua những trò chơi, hoạt động trải nghiệm. Cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng hiệu quả các biện pháp giáo dục tích cực nhằm phát huy sự sáng tạo, say mê học tập, rèn luyện của học sinh.

Trong tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, các nhà trường đã thay đổi nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Ngoài tổ chức các hoạt động trải nghiệm, học sinh còn được giáo dục kỹ năng sống, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao lành mạnh, an toàn. Học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động và mạnh dạn nói điều học sinh suy nghĩ, chia sẻ với thầy cô, bạn bè; được tôn trọng những sự khác biệt của bản thân. Học sinh được quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý khi học tập và tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Em Nguyễn Khắc Lâm, học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam

Định) chia sẻ: "Bên cạnh trường đạt kiến thức, các thầy, cô giáo còn chú trọng rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc, giải quyết vấn đề... giúp chúng em ứng dụng để có thể thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống sau này".

Việc triển khai phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" đang làm thay đổi nhận thức trong việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và cộng đồng, đặc biệt, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cho học sinh, giúp các nhà trường xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiện, tích cực giữa các thành viên. Đồng thời, mô hình đang tạo cơ hội cho các nhà trường đổi mới, thực hiện phương pháp giáo dục và ứng xử các tình huống sự phạm phù hợp, đảm bảo các quy định về đạo đức nhà giáo và giáo dục học sinh đạt hiệu quả.

Để xây dựng trường học hạnh phúc trong thời gian tới, cần bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường cần phối hợp và hợp tác hiệu quả hơn nữa với cha mẹ học sinh, cộng đồng và các lực lượng có liên quan trong công tác giáo dục học sinh và xây dựng nhà trường hạnh phúc, nhất là trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cho học sinh; xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiện, tích cực giữa các thành viên trong nhà trường để tạo nên những "ngôi trường hạnh phúc" - nơi học sinh, cán bộ, giáo viên được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được thấu hiểu. Phát triển nhà trường trở thành môi trường sự phạm văn minh, thân thiện, an toàn, góp phần thực sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm khắc phục vi phạm về khai thác IUU

Tin, ảnh: NGUYỄN HUƠNG



Đổng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 67-IUU tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nam Định.

Ngày 14/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến lần thứ XII với các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển về triển khai các biện pháp chống khai thác IUU. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đổng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 67-IUU tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, cả nước đã rà soát nắm chắc số lượng tàu cá, cơ sở hoàn thành xử lý tàu cá "3 không"; ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, kiểm soát việc giám sát sản lượng thủy sản khai thác, bốc dỡ qua cảng và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử để đảm bảo minh bạch, hợp pháp cho các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Việc kiểm soát sản phẩm thủy sản khai thác nhập khẩu từ nước ngoài được thực hiện đầy đủ theo quy định quốc tế và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm được các địa phương quyết liệt triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh

mẽ trong việc rắn đe, giáo dục trong cộng đồng ngư dân...

Trên địa bàn tỉnh Nam Định, công tác chống khai thác IUU cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cảng cá đã thực hiện giám sát, thống kê sản lượng qua cảng và có phương án giám sát thống kê tại các bến cá nhân, truyền thống. Toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm vượt biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả Trung ương và địa phương. Việc quyết liệt xử lý khai thác IUU không chỉ để hoàn thiện những yêu cầu của đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu mà còn là nhiệm vụ cấp thiết trong phát triển thủy sản cả nước hiện nay. Đổng chí yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung cao điểm quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách đến tháng 4 năm 2025, khắc phục những hạn chế trước khi Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu sang thanh tra lần thứ 5. Kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tay, dung túng cho hành vi khai thác IUU, ảnh hưởng đến nỗ lực chung giữ vững "Thẻ vàng" của cả nước.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn

HOÀNG TUẤN

Chiều 14/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định có đổng chí Đại tá Nguyễn Bá Thịnh, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, 10 năm qua, công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong toàn quân đã có những đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; hệ thống tổ chức chỉ huy, điều hành từng bước được kiện toàn; lực lượng chuyên trách bước đầu được củng cố; công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều chuyển biến tích cực, sát thực tế và đặc điểm từng vùng miền; sự phối hợp giữa các đơn vị quân đội với các bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, sát phương châm "bốn tại chỗ" tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân, góp phần làm sáng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân. Công tác phòng ngừa, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn đã chuyển dần từ bị động sang chủ động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm triển khai tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn trong những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng

khẩn cấp, văn bản hướng dẫn thực hiện, cơ chế, chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh. Hoàn thành kiện toàn hệ thống tổ chức chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự từ Bộ đến đơn vị cơ sở, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế hoạt động phòng thủ dân sự phù hợp với điều kiện, tình huống cụ thể. Nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh cho các lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiểm nhiệm và Dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực, chia sẻ thông tin và sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong phạm vi khu vực cũng như trên thế giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đổng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của các cấp, các ngành và các địa phương, đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần xác định nhiệm vụ phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời bình. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chỉ huy các cấp về phòng thủ dân sự; xây dựng hoàn thiện cơ chế chỉ huy điều hành hoạt động phòng thủ dân sự các cấp theo quan điểm "Bộ chỉ đạo, Quân khu điều hành, lấy cấp tỉnh làm trung tâm, cấp huyện làm nền cốt, cấp xã làm điểm tựa" xây dựng cơ quan và tổ chức phòng thủ dân sự toàn dân. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự trên nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị; tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, sức mạnh tổng hợp của các ngành kinh tế và toàn dân trong huy động vật chất, phương tiện tham gia ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

cho 36 cựu TNXP nghèo, trị giá 2 triệu đồng/số. Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa tình đồng đội, Hội Cựu TNXP các cấp còn thường xuyên tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, cán bộ Hội, trao tặng học bổng cho con, cháu của hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Trong đó đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.256 lượt cán bộ, hội viên; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao 15 suất học bổng "Học không bao giờ ngừng" cho 15 hội viên cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi. Hiện nay, 100% các hội, chi hội cơ sở đều xây dựng quỹ với số dư đạt 3,68 tỷ đồng.

Năm 2025, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử làm chỗ dựa giúp chính quyền tiếp tục giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP; tích cực tham gia các cuộc vận động, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội; xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, Hội Cựu TNXP tỉnh đã trao 30 suất quà do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ, trị giá 600 nghìn đồng/suất cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, các cấp Hội tiếp tục trao 60 suất quà đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và tăng cường các biện pháp tiêm chủng và tiếp cận trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương ở các cộng đồng phải di dời và cộng đồng số tại.

UNICEF trước đây ước tính rằng, 3,4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Sudan có nguy cơ cao mắc các dịch bệnh. Liên hợp quốc cho biết, hơn 25 triệu người, hơn một nửa dân số Sudan, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó có gần 3,7 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Theo các tổ chức quốc tế, Sudan đã bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự kể từ giữa tháng 4/2023, khiến gần 30 nghìn người thiệt mạng và gần 15 triệu người phải di dời.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2025

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; nghiêm túc triển khai thực hiện phương án sắp nhận, hợp nhất, tinh giản biên chế theo quy định để nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ của ngành trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo thực hiện tiếp theo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết, vui Xuân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đòai đã trao tặng Huân chương Lao động Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB và XH; trao tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sáng 14/1, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2024 và

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Năm 2024, Hội Cựu TNXP tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác và hoạt động của Hội phù hợp với điều kiện thực tế. Các cấp Hội đã tập trung chú trọng nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức; 100% hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Toàn tỉnh hiện có 528 cựu TNXP tham gia hoạt động công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương, đơn vị. Triển khai công tác "vi nghĩa tình đồng đội", Hội Cựu TNXP các cấp đã tổ chức các hoạt động: thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết; thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên... Các cấp Hội đã vận động các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm tặng quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tổng trị giá trên 283 triệu đồng; tổ chức họp mặt, mừng thọ cho 457 cựu TNXP trên 80 tuổi với tổng số tiền 91,4 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí sửa chữa 16 căn nhà đột nát cho 16 cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tổng trị giá 320 triệu đồng; trao tặng 36 số tiết kiệm

TIN THẾ GIỚI

WB tài trợ 82 triệu USD cho các dịch vụ y tế ở Sudan

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa cho biết, họ đã nhận được 82 triệu USD tiền tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB) để cải thiện dịch vụ y tế cho hơn 8 triệu người ở Sudan.

Khoản tiền nói trên sẽ được sử dụng để cung cấp các loại thuốc thiết yếu, đào tạo nhân viên y tế, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em, điều trị tình



Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Báo Nam Định xuất bản ấn phẩm đặc biệt Báo Nam Định Xuân Ất Ty 2025.

Mang chủ đề "Bút phá phát triển", ấn phẩm đặc biệt Báo Nam Định Xuân Ất Ty 2025 có nội dung đa dạng, phong phú; trình bày sáng tạo, sinh động, tập trung làm nổi bật những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2024 và những ước vọng đầu xuân 2025.

Báo Nam Định Xuân Ất Ty 2025 trân trọng đăng bài viết "Quyết liệt tăng tốc bút phá, tạo nền tảng phát triển toàn diện cho Nam Định trong kỷ nguyên mới" của đổng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy. Bài viết đánh giá toàn diện những kết quả của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2024 trên các lĩnh vực; những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Cùng với xã luận "Đột phá điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, vung vàng vào kỷ nguyên mới" (Văn Thi), hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) Báo Nam Định Xuân Ất Ty có bài viết Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà báo cách mạng xuất sắc (Việt Thắng); Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025): "Đảng ca", "Quốc ca" - Những giai điệu tự hào (Minh Thuận); "Đảng bộ tỉnh Nam Định - Sức vươn mùa Xuân mới" (Xuân Thu); "Học Bác để hưởng mùa xuân tươi đẹp" (Văn Trọng); "Xuân vui với những thành tựu thu hút đầu tư vượt bậc" (Thanh Thủy); "Hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn" (Thủy Vy); "Thành thang những cung đường Xuân" (Thành Hưng); "Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vươn mình bứt tốc" (Văn Đại); "Chuyến đổi số: Bút phá trong năm 'nước rừ'" (Nguyễn Hương); "Khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững" (Ngọc Anh); "Giáo dục Nam Định hành trình bước vào kỷ nguyên mới" (Minh Thuận); "Chung tay chăm lo Tết cho người lao động" (Hồng Ngọc); "Sức xuân thăm làng hiếu học" (Hồng Minh); "Những nông dân trẻ 'bám đất, bám ruộng' làm giàu" (Lam Hồng); "Tết của những người lính biên phòng" (Văn Huỳnh); "Hậu phương vững chắc của người lính đảo" (Hoàng Tuấn); "Làng biển đón Tết" (Đức Toàn); "Văn học Nghệ thuật Nam Định 50 năm sau ngày đất nước thống nhất"; "Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn mới: Khỏe hơn, nhanh hơn, mạnh hơn để vươn cao" (Khánh Giang)...

Báo Nam Định Xuân Ất Ty 2025 cũng có một số bài viết giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương: "Đặc sản lễ chạp Tết, xông đất đêm Giao thừa ở làng Gạo" (Văn Trọng); "Giữ nếp nhà ngày Tết" (Diệu Linh); "Neo đậu hồn quê" (Hoa Xuân); "Hình tượng con rắn trong tâm thức người Việt" (Viết Du)...

Cùng trong ấn phẩm đặc biệt này, trân trọng giới thiệu thơ: "Đọc thơ chúc Tết Xuân Ất Ty 1965 của Bác Hồ" (NGÚT. Hoàng Trung Hiếu), "Xuân về trên bến Đông Cao" (Nguyễn Đức Nhật), câu đối của Nguyễn Văn Vũ, Bùi Vũ Liêm;...

Báo Nam Định Xuân Ất Ty 2025 phát hành ngày 15/1/2025 (16 tháng Chạp năm Giáp Thìn) là một món quà văn hóa tinh thần phục vụ độc giả gần xa trong những ngày đầu xuân mới.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

BAN BIÊN TẬP BÁO NAM ĐỊNH

Hội thảo khoa học góp ý sản phẩm nhiệm vụ Biên soạn Địa chí Nam Định

(Tiếp theo trang 1)

và cụ thể, nhằm góp phần phát triển khoa học, giáo dục, nâng tầm dân trí, phục vụ hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý bổ sung cho bản thảo Địa chí Nam Định với nội dung chi tiết của từng mục thuộc tất cả các lĩnh vực địa lý tự nhiên và nhân văn; lịch sử và chính trị; kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục và danh nhân Nam Định...

Phát biểu tại hội thảo, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê



Đoàn đề nghị Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến của các sở, ngành và các nhà khoa học, triết để cập nhật và điều chỉnh tên địa danh hành chính theo Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 ngày 23/7/2024 về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định; cập nhật tối đa thông tin, số liệu về các lĩnh vực khác nhau thuộc nội dung biên soạn Địa chí Nam Định đến năm 2024... để hoàn thiện sản phẩm, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt và bàn giao cho Sở KH và CN tiến hành các bước xuất bản.

Ra mắt các mô hình Dân vận khéo ở huyện Ý Yên

(Tiếp theo trang 1)

"Hướng dẫn dân làm", "Làm dân tin" và phương châm "Chân thành, tích cực, tận trọng, kiên trì, hiệu quả", hướng đến sự hài lòng của người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở. Xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an xã gương mẫu, tận tụy, gần gũi thân thiện và có trách nhiệm đối với nhân dân; vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Tại buổi lễ, xã Yên Thắng đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, thông qua kế hoạch thực hiện mô hình, ký cam kết thực hiện mô hình và tiến hành trao Giấy chứng nhận kết hôn; trao Giấy khai sinh cho gia đình có thêm thành viên mới và trao Thư khen cho 2 học sinh đạt học sinh giỏi hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm học 2024-2025.

Hiện nay mô hình Dân vận khéo "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" và "Công an xã tận tụy, gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ" của huyện Ý Yên đã triển khai tại 4 xã, thị trấn và sẽ được tiếp tục triển khai ở tất cả các xã còn lại trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.